



TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hòm thư 612, Bưu điện Hà Nội

(04) 3556-4001 (04) 3556-8941

contact@nature.org.vn

http://www.nature.org.vn

CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM

Quản trị môi trường và tài nguyên thiên nhiên Việt Nam: Lịch sử, bài học và nhìn về tương lai

The Hanoi Club, 76 Yên Phụ, Tây Hồ
Từ 13:30 đến 17:30 ngày 05/01/2016

Dẫn nhập

Năm 2016 đánh dấu tròn 30 năm Việt Nam tiến hành công cuộc Đổi Mới với nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng và đói nghèo. Có thể nói Việt Nam đã hoàn thành một chu kỳ tăng trưởng ngoạn mục với nền tảng là vốn tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động trẻ và dồi dào, hỗ trợ phát triển và đầu tư nước ngoài.

Năm 2016 cũng có thể xem là năm bản lề của một chu kỳ phát triển mới với mức độ hội nhập kinh tế toàn cầu mạnh mẽ và những nền tảng mới cho tăng trưởng kinh tế: mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại, liên kết nền kinh tế với khu vực và thế giới. Cộng đồng kinh tế ASEAN, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU, và hàng loạt các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương khác đang được xem là những nền tảng mới cho Việt Nam cất cánh.

Lịch sử quản trị môi trường và tài nguyên thiên nhiên Việt Nam cũng đang chuyển sang một giai đoạn mới với nhiều thách thức và vấn đề mới cần giải quyết. Hỗ trợ từ các nguồn tài trợ và tham gia của các tổ chức quốc tế đang ngày càng ít đi. Các vấn đề môi trường và quản trị tài nguyên phức tạp hơn và ở quy mô rộng lớn hơn. Tác động lên môi trường từ các hoạt động phát triển đang đe dọa đến tính bền vững của các thành quả kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, các vấn đề môi trường toàn cầu và xuyên biên giới đang dần hiện hữu.

Nhân dịp đầu Năm Mới 2016, Trung tâm Con người và Thiên nhiên tổ chức buổi tọa đàm “*Quản trị môi trường và tài nguyên thiên nhiên Việt Nam: Lịch sử, bài học và nhìn về tương lai*” với mong muốn trao đổi, học hỏi từ các chuyên gia, đối tác và các tổ chức, cá nhân có cùng mối quan tâm. Qua đó, chúng tôi hy vọng sẽ rút ra được những bài học từ lịch sử, nhận biết được những thách thức, triển vọng trong tương lai nhằm có những chiến lược, chương trình hành động thiết thực, đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường và quản trị tốt tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam.

Thành phần tham dự: Các chuyên gia, các tổ chức NGO, tổ chức nghiên cứu, các cá nhân và tổ chức có cùng mối quan tâm.

Chương trình dự kiến

13:30 – 13:45	Đăng ký đại biểu
13:45 – 13:50	Giới thiệu chương trình
13: 50 – 14:35	Phát triển và đánh đổi môi trường ở Việt Nam: Lịch sử và bài học cho tương lai <ul style="list-style-type: none">• 30 năm Đổi Mới: Thành tựu kinh tế xã hội và những đánh đổi môi trường - Ông Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội• Pháp luật BVMT và thực thi trên thực tế - GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường
14:35 – 15:15:	Thảo luận mở
15:15 – 15:30	Tea break
15:30 – 16:30	Nhìn về tương lai môi trường Việt Nam <ul style="list-style-type: none">• Hội nhập kinh tế, tự do thương mại và bảo vệ môi trường – TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương• Tác động tiềm tàng lên môi trường của tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế – TS. Doãn Công Khánh, Trưởng Ban Nghiên cứu môi trường và phát triển thương mại bền vững, Viện Nghiên cứu Thương mại• Minh bạch và hoạt động kinh doanh: Hợp tác giữa khối tư nhân và xã hội dân sự - Ông Đậu Anh Tuấn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
16:30 – 17:20	Thảo luận mở
17:20 – 17:30	Tổng kết
17:30 – 19:30	LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP PanNature <i>Kính mời quý vị đại biểu cùng tham dự</i>

Ghi chú: Các đại biểu có thể đăng ký nội dung chia sẻ, trao đổi với Ban Tổ chức khi đăng ký tham dự tọa đàm. Nội dung phát biểu có thể chuẩn bị bằng PowerPoint nếu cần và gửi trước cho Ban Tổ chức qua email. Nội dung trình bày cần liên quan đến các chủ đề chính của tọa đàm.